

## ครูสภาย้ายผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ไม่ดี ต้องขึ้นบัญชีดำ!

นำเสนอเมื่อ : 1 เม.ย. 2564

**ครูสภานาหรณนโยบายรวมว.ศึษาธิการ เด็นแผนรุกรณรงค์กระตุนจติวิญญานครู หวังเรยักศรัทธาในวิชาศึพกลับคึนมา หลังมีชาวครูอยางตอเนอง “ดึศกุล” ยักการขึ้นบัญชึดำช่วยสกัตคนไม่ดึกลับเขาสูวิชาศึพ พรอมเล็งขยายการใชเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นสื่อกลางสงเสริมคุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาศึพทางการศึษา**

ดร.ดึศกุล เกษมสวัสดิ์ เลขาธิการครูสภา เป็ดเผยว่า ตามที่น.ส.ตริษฐ เทยันทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึษาธิการ มีนโยบายเร่งตวนตองการทำให้โรงเรียนทุกแห่งเป็นพื้นที่ปลอดภัย (Safe Zone) สำหรับนักเรียน และดำเนินมาตรการขั้นตึตขาดกับผุกระทำความผิดตอนนักเรียน เนองจากมีชาวในเชิงลบของผุประกอบวิชาศึพทางการศึษาเกิดขึ้นบ่อยครั้งนั้น ในสวนของครูสภาซึ่งกำกับดูแลมาตรฐานวิชาศึพและจรรยาบรรณก็ไม่ได้นิ่งนอนใจ และไตทำงานเชิงรุกเพื่อเรยักศรัทธากลับคึนมา เช่น การกำหนดให้หน่วยงานตนสังกัดของครูที่ถูกลงโทษทางวินัยอยางร้ายแรง ไล่ออก หรือปลดออก จะตองสงขอมูลมาไหครูสภา เพื่อดำเนินการทางจรรยาบรรณของวิชาศึพ โดยเสนอคณะกรรมการมาตรฐานวิชาศึพ (กมว.) หากกมว.มีคำวินิจฉัยชัขาดให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบวิชาศึพแล้วก็จะบันทึกลงในฐานข้อมูลเสมือนการขึ้นบัญชีดำ(Blacklist) เพื่อป้องกันกรกลับเขาสูวิชาศึพ แมเปลี่ยนชื่อสกุลก็สามารถตรวจสอบไตจากหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งจะทำให้หลังคมเกิดความมั่นใจในผุประกอบวิชาศึพทางการศึษามากยั้งขึ้น ขณะเดียวกันประชาชนก็ตองช่วยเป็นหูเป็นตา หากพบเห็นผุประกอบวิชาศึพทางการศึษาประพฤติผิดจรรยาบรรณ โดยเฉพาะความผิดทางเพศ การทุจริต และพัวพันยาเสพติด ก็สามารถแจ้งกลาวโทษมาได้ที่สำนักงานเลขาธิการครูสภา

ดร.ดึศกุล กล่าวตอไปว่า ที่ผ่านมายังได้ปรับปรุงข้อบั้งคับตางๆ เช่น ลดกระบวนการสอบสวนทางจรรยาบรรณให้เสร็จจากภายใน 180 วัน เป็น 90 วัน หรือการพักใใบอนุญาตจากเดิมที่พักไตแค่ 60 วัน ก็ให้พักไตจนกว่าการสอบสวนจะเสร็จจึ้น นอกจากนึยยังมีการสงเสริมและพัฒนาตาดนคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณอึกหลายหลาย เช่น การสรางความร่วมมือกับสถาบันผลิตครูเขารวมชุมชนแห่งการเรยักรูทางวิชาศึพเพื่อพัฒนาจรรยาบรรณของวิชาศึพ ผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Ethics in Professional Learning Community) หรือ E-PLC ซึ่งเป็นกระบวนการที่สงเสริมให้นิสัย/ นักศึษาคูไตเรยักรูการเป็นครูที่ดีจากครูพี่เลี้ยงครูตุนแบบในระหว่างการฝึกสอนทั้งการออกแบบการเรยักรูและจรรยาบรรณวิชาศึพ ซึ่งตังแต่ปี 2560 มีผุผานการพัฒนาไปแลวกว่า 60,000 คน รวมถึงการผลิตสื่อสงเสริมจรรยาบรรณในรูปแบบคลิปวิดีโอและภาพยนตรึ้นมากกว่า 40 ชิ้น เผยแพรผานสื่อออนไลน์ เช่น เว็บไซต์ครูสภา ของยูทูบครูสภา เฟซบุ๊กแฟนเพจครูสภา เพจครูดี 360 องศา และเพจ Trainflix และยั้งจัดทำ 9 บทเรยักรูจรรยาบรรณวิชาศึพออนไลน์ ซึ่งมีสถาบันผลิตครูและสถานศึษาจำนวนมากนำไปใไซ และเมื่อปี 2563 กระทรวงการอุดมศึษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม(อว.) ก็ให้ความสนใจขอนาบทเรยักรูไปใไซประกอบการจัดกิจกรรมสงเสริมสรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ใหแก่นิสิต/นักศึษาคูไตไตตรงการผลิตครูเพื่อพัฒนาทองถิ่น จำนวน 3,099 คน และในอนาคตยั้งจะเปิดใหผุสนใจทั่วไปเขามาเรยักรูออนไลน์ได้อึกด้วย

“นอกจากนี้ มีการจัดหลักสูตรผู้นำจรรยาบรรณให้แก่ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา ไปกว่า 1 หมื่นคนแล้ว และยังมีกิจกรรมรณรงค์ต่างๆ อีกอย่างต่อเนื่อง เพื่อกระตุ้นให้ตระหนักถึงการเป็นต้นแบบที่ดีให้แก่ศิษย์และสังคม และในอนาคตยังอาจจะมีรายการทางสื่อสังคมออนไลน์ หรือรายการโทรทัศน์เพื่อนำชาวเชิงบวกออกไปสู้กับชาวเชิงลบ และเป็นเวทีกลางให้ผู้ประกอบการวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อช่วยกันพัฒนาและส่งเสริมจรรยาบรรณวิชาชีพให้ปรากฏผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม และเป็นกำลังสำคัญหลักในการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคต” ดร.ดิศกุล กลาว

ที่มา [สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา](#)